

Công ty TNHH MTV DV
QC và TL Minh Vi (VEAS)
Số: 561/VEAS/2024

V/v: Mời tham gia triển lãm Agri Cambodia 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Ban lãnh đạo Hội Doanh Nghiệp Kinh Doanh và Sản Xuất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam (VIPA)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) là đơn vị tổ chức các triển lãm quốc tế tại Việt Nam và các nước trong khu vực, nổi bật là các triển lãm chuyên ngành nông nghiệp, chăn nuôi, rau hoa quả, phân bón, bảo vệ thực vật,...như HortEx Vietnam, ILDEX Vietnam, Agro, Livestock, Agri tại thị trường Vietnam, Cambodia, Myanmar...góp phần thúc đẩy giao thương, chuyển giao khoa học công nghệ, thu hút đầu tư giữa Việt Nam, các nước trong khu vực và quốc tế.

Triển lãm & Hội thảo quốc tế lần thứ 6 chuyên ngành Vật tư, Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật, Hóa chất, Máy móc và Sản phẩm Nông nghiệp tại Campuchia – **AGRI CAMBODIA 2024** (<https://agri-exhibitions.com>) được tổ chức từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 2024 tại Trung tâm triển lãm Kopich, Phnom Penh, Căm pu chia.

Nội dung: Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm phân bón, bảo vệ thực vật, vật tư, thiết bị, công nghệ mới và sản phẩm nông nghiệp; Hội thảo chuyên đề; Kết nối giao thương dự kiến trên 100 Doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, đón hơn 4000 khách tham quan khu vực và quốc tế.

Với sự ủng hộ của các Bộ ngành, Hiệp hội khu vực và quốc tế, Triển lãm AGRI CAMBODIA lần này tập trung chủ đề về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật với mục tiêu phát triển xanh và bền vững, mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường và xúc tiến xuất khẩu. Hiệp hội Phân bón Việt Nam là một Hiệp hội có uy tín và liên tục đồng hành cùng các doanh nghiệp lĩnh vực phân bón tại thị trường trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Lãnh đạo VIPA và các Hội viên tham gia Triển lãm AGRI CAMBODIA 2024. Chúng tôi xin dành các chính sách ưu đãi dành cho Quý Hiệp hội và hội viên, cụ thể như sau:

- Áp dụng mức giá hỗ trợ đặc biệt 40.000.000đ/gian hàng tiêu chuẩn 9m2
- Đối với Khu trưng bày chung, chi phí tham gia 15.000.000đ/đơn vị, mỗi đơn vị sẽ được cung cấp 01 bàn/quầy trưng bày và 02 ghế xếp

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý Hội cùng Hội viên để đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa và các thị trường gần giàu tiềm năng.

Đề đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS), cô Nguyễn Thị Thùy Trang, email: emily.nguyen@veas.com.vn, HP: 0703 144 422

Trân trọng cảm ơn![]

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Bá Vinh